

# พร้อมเปิดสุดยิ่งใหญ่ “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี”ที่ วัดไผ่โรงวัว ตระการตาพร้อมกัน 28 มิ.ย.- 2 ก.ค.นี้



จังหวัดสุพรรณบุรี ตอกย้ำความพร้อม จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี” ที่ วัดไผ่โรงวัว กับการแสดง แสงสีเสียงสุดอลังการ 3D Mapping ชุด “๒๐๐๐ มหัตศวรรษสุพรรณบุรี” เพื่อเทิดพระเกียรติ และร่วมน้อมรำลึกถึง พระมหากษัตริย์คุณ รัชกาลที่ 9 ด้วย พร้อมด้วย Light & Sound สุดตื่นตาตื่นใจ กับ “ภูมินรก ภาพสวรรค์ แดน อัจฉรย์หลังความตาย” พร้อมรวมของดีของเด่นจาก 8 ตลาดดั้งเดิมสุพรรณ ให้ได้ช้อปปิ้งกระจาย แบบสบายกระเป๋า ร่วมด้วยความบันเทิงจากศิลปินถิ่นสุพรรณอีกคับคั่งหวังปลุกกระแสการท่องเที่ยวให้คึกคัก สร้างรายได้ให้ จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยคาดหวังจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

วันนี้(22 มิถุนายน 2560)ณ วัดไผ่โรงวัว นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี” ร่วมด้วยพระครูอนุกุลปัญญากร เจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว เจ้าคณะ อำเภอสองพี่น้อง และนายวิรัตน์ แซ่ซัง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำหนดจัดงานระหว่าง 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม นี้ ณ วัดไผ่โรงวัว

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย แต่เนื่องจากปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งได้ถูกกลืนหายไปอย่างน่าเสียดาย ทางจังหวัดจึงได้กำหนดจัดงาน “ย้อนอดีตวันวานสุพรรณบุรี” ที่ วัดไผ่โรงวัว ขึ้น เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำใน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้หยิบยกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดไผ่โรงวัว มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกิจกรรมภายในงาน เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระองค์ โดยขณะนี้ ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องที่พัก ร้านอาหาร และการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้ง จากกลุ่มครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับชาวสุพรรณบุรี รวมทั้งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 ได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จังหวัดมีแนวคิดที่จะสนับสนุนการจัดงาน 2 ปีแรก และในปีถัดไปจะสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการต่อไป โดยคาดหวังให้การจัดงานนี้สามารถจัดติดต่อกันได้ทุกปี จนสามารถบรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ พระครูอนุกุล ปัญญากร เจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดไผ่โรงวัว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2512 โดยครั้งนั้น ทรงประกอบพระราชพิธียกพระเกตุมาลา “พระพุทธรูปโคดม” พระพุทธรูปโลหะสำริดสีด่างองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในสมัยของหลวงพ่อขอม หรือ พระครูอุภัยภาดาทร อดีตเจ้าอาวาสรูปแรก ซึ่งชาวอำเภอสองพี่น้อง โดยเฉพาะชาวบ้านไผ่โรงวัว ถือว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่สำคัญ และเป็นมงคลสูงสุดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้

ด้านนายวิรัตน์ แฉียงขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแสดงแสง สี เสียง ที่เรียกว่า 3D Mapping ซึ่งเป็นการใช้ฉากกราฟิก 3 มิติ ร่วมกับนักแสดงกว่า 100 คน ในชื่อชุดว่า “๒๐๐๐ มหัศจรรย์สุพรรณบุรี” จัดแสดงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดไผ่โรงวัว และความรุ่งเรืองของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการแสดงในฉากที่ 8 ซึ่งเป็นฉากสุดท้าย จะเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติสดุดีพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจะมีการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไว้ด้วย เชื่อว่าทุกคนที่ได้เข้าชมจะต้องซาบซึ้งและประทับใจ กับการแสดงชุดนี้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังมีการแสดง Light & Sound “ภูมินรก ภพสวรรค์ แดนอัศจรรย์หลังความตาย” มีร้านค้าจาก 8 ตลาดเก่าชื่อดังเมืองสุพรรณ เช่น ตลาดสามชุก ตลาดเก้าห้อง ตลาดศรีประจันต์ ตลาดบางลี่ ฯลฯ มารวมอยู่ในที่เดียวกัน พร้อมด้วยคอนเสิร์ตจาก “ศิลปินถิ่นสุพรรณ” อาทิ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์, เสรี รุ่งสว่าง, จ่อย ไมค์ทองคำ และนักร้องชื่อดัง อาทิ ไผ่ พงศธร, หลิว อาจารย์ยา, เอ็นขวัญ วรรณญา, วงพัทลุง ฯลฯ ร่วมด้วยการแสดงอัตลักษณ์จากหมู่บ้านชาติพันธุ์ต่างๆ นิทรรศการ “เมืองแห่งศิลปิน” และนิทรรศการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ จัดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน ตั้งแต่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม นี้